

ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2017 - 2018

Người viết: Phạm Thanh Huyền

Trong những ngày thu tháng Mười lịch sử, hoà chung với không khí thi đua tung bừng, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước lập thành tích chào mừng kỉ niệm 63 năm ngày giải phóng Thủ đô, vào ngày thứ sáu (13/10/2017) chi Đoàn trường THCS Ái Mộ đã long trọng tổ chức Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2018. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Ngô Thị Tâm – Bí thư đồng chí Trần Thị Ngọc nhà trường, bác Trần Minh CMHS nhà trường. Điều tâm của các cấp lãnh đạo, CMHS tới hoạt động của



Đoàn phường Ngọc Lâm, Yên – Phó hiệu trưởng Phú – Trưởng ban đại diện này đã thể hiện sự quan của chi bộ nhà trường và chi Đoàn nhà trường.

Trong đại hội, đồng chí Phạm Thu Thủy - Bí thư chi Đoàn – đã báo cáo về hoạt động của chi Đoàn trong nhiệm kỳ 2016 – 2017 và trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 -2018. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua chi Đoàn nhà trường đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đoàn phường Ngọc Lâm, hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cấp uỷ nhà trường đã phân công. Các đồng chí đoàn viên chi Đoàn đã nhiệt tình tham gia phát biểu ý kiến đóng góp để hoạt động của chi Đoàn ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Đồng chí Hoàng Huyền Trang đã tham luận với chủ đề: “Chi Đoàn với việc vận động Đoàn viên tham gia các phong trào thi đua”. Trong tham luận đồng chí cũng đã khẳng định được vai trò tiên phong của lực lượng đoàn viên luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của nhà trường, đóng góp không nhỏ vào các thành

tích chung tiêu biểu là đoàn viên Bành Thị Thanh Huyền đạt giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố môn Công nghệ; đoàn viên Đỗ Tuấn Hiệp đạt giải khuyến khích cấp Thành phố “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn” vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam Vì vậy các đồng chí Đoàn viên cần tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp đó, đồng chí Vũ Thị Hương tham luận với chủ đề: “Chi Đoàn với công tác chăm lo bảo vệ đời sống của Đoàn viên”. Tham luận đã nêu ra những khó khăn của các Đoàn viên trong chi Đoàn đồng thời đưa ra những kiến nghị giải pháp hết sức thiết thực, cụ thể. Dưới sự điều hành của đoàn chủ tịch, trong không khí dân chủ, công khai các đoàn viên đã tiến hành bầu Ban chấp hành chi Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2018. Kết quả với sự tín nhiệm cao của đại hội ba đồng chí có số phiếu cao nhất đã được bầu vào ban chấp hành: Phạm Thu Thủy, Trương Đức Long, Nguyễn Kim Anh. Đây là các đồng chí Đoàn viên trẻ, năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Đồng chí Ngô Thị Tâm – Bí thư Đoàn phường Ngọc Lâm đã phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho chi đoàn trường THCS Ái Mộ. Ban chấp hành mới ra mắt đại hội và lời hứa quyết tâm lãnh đạo để các hoạt động của chi Đoàn đạt được các chỉ tiêu phấn đấu.







